



# Thanh Hóa: Phát triển du lịch sinh thái góp phần xây dựng nông thôn mới tại Pù Luông

## **Xuân Thu**

**(Vietnamarchi) - Pù Luông là một trong những đỉnh núi cao nhất thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên của tỉnh Thanh Hóa, sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên phong phú và sự hùng vĩ bởi những ruộng bậc thang xanh ngát, độc đáo. Từ những lợi thế, tiềm năng sẵn có của tạo hóa, nơi đây đã trở thành điểm du lịch sinh thái nổi tiếng tại vùng núi đại ngàn Tây Bắc, thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch đến mỗi năm, giúp bà con giảm nghèo bền vững, đồng thời đóng góp nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương.**

Đến với Pù Luông, chúng ta còn choáng ngợp trước thước phim rừng núi nơi rẻo cao sống động nhất, choáng ngợp trước những nét đẹp hoang sơ mộc mạc của Pù Luông, phủ lên mình sắc màu rực rỡ của những triền núi cao vụn vút, từng vệt khói mỏng lửng lơ trôi và màu xanh trải dài của thảm thực vật phong phú.

### **Khám phá nét đẹp quyến rũ giữa đại ngàn**

Nằm cách trung tâm TP. Thanh Hóa chưa đầy 130km về phía Tây Bắc, cách Hà Nội khoảng 190km, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông thuộc địa phận huyện Quan Hóa và Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa), là nơi lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa.

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông được thành lập năm 1999, với diện tích 17.662 ha, gồm 13.320 ha phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và 4.343 ha phân khu phục hồi sinh thái. Pù Luông là tên gọi của đông bào dân tộc Thái có nghĩa là đỉnh núi cao nhất trong vùng.

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông sở hữu vẻ đẹp hùng vĩ của những thửa ruộng bậc thang trong xanh. Đặc biệt hơn, khung cảnh nơi đây đẹp nhất có lẽ là vào những mùa vụ lúa mới khi những cánh đồng, ruộng sẽ khoác lên cho mình lớp sắc xanh của cỏ trồng vô cùng đẹp mắt tạo nên một bức tranh thiên nhiên vô cùng thơ mộng, trù phú.





Ngoài ra, khi bước vào mùa hè đầy nắng nóng và oi bức, Pù Luông lại mang trong mình một bầu khí hậu tươi mát bởi nơi đây thuộc vùng núi đá vôi thấp và có nhiều rất nhiều rừng rậm nhiệt đới. Thêm vào đó, mùa hè cũng chính là mùa lúa chín của vùng đất thiên đường tại nơi đây vì thời điểm này màu lúa sẽ chuyển từ sắc xanh sang màu vàng óng ánh, rực rỡ vô cùng hấp dẫn.

Đi sâu vào bên trong khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông là Thác Hiêu, một trong những ngọn thác được mệnh danh là đẹp nhất tỉnh Thanh Hóa khi nơi đây sở hữu những dòng suối thác trong lành cùng với những cánh rừng cây cổ thụ to bao phủ cả mặt thác và những cánh đồng xanh mướt ngay dưới chân đồi tạo nên khung cảnh hoang sơ, hùng vĩ.



Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông thuộc khu vực vùng cao với các khu rừng nguyên sinh bao phủ nên khí hậu nơi đây hầu như khá dễ chịu thậm chí vào những ngày hè nắng nóng, oi bức. Vì thế, thời điểm tham quan nhưng đẹp nhất là vào tháng 5-6 vì những mùa này là dịp để bắt đầu một mùa vụ lúa mới nên những thửa ruộng bậc thang sẽ khoác lên mình những lớp áo xanh man mát tạo nên khung cảnh bình yên, thơ mộng.

Ngoài ra, nếu đến Pù Luông vào tháng 9 và tháng 10, hai tháng này là thời điểm Pù Luông bước vào mùa lúa chín, tất cả các khu ruộng bậc thang bên sườn đồi sẽ chuyển sang màu vàng rực rỡ, khiến cho Pù Luông mang một vẻ đẹp trù phú và mơ mộng. Thời điểm này cũng chính là lúc vùng đất “thiên đường giữa đại ngàn” này hút khách du lịch Pù Luông ngắm lúa chín nhất.

### **Phát triển du lịch sinh thái gắn xây dựng NTM**

Quá trình xây dựng NTM tại Thanh Hóa đã dần hình thành hệ thống giao thông nông thôn thuận lợi, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Đây là điều kiện quan trọng để thu hút các ngành thương mại - dịch vụ, du lịch nông thôn phát triển ở địa phương, đóng góp thiết thực vào hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí trong xây dựng NTM.

Thiên nhiên Pù Luông là sự kết hợp giữa hệ sinh thái núi đá vôi với hệ sinh thái núi đất và hệ sinh thái rừng độ cao với nhiều loài động thực vật quý hiếm. Với những gì mà thiên nhiên ban tặng, phát triển du lịch sinh thái tại Pù Luông được đánh giá là hướng đi nhiều triển vọng, không chỉ mang lại lợi ích cho chính các cộng đồng dân cư đang sinh sống nơi đây mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu bảo tồn các giá trị đa dạng về sinh thái gắn với xây dựng NTM.



Nhằm bảo vệ những giá trị tài nguyên trong phát triển du lịch sinh thái bền vững, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 3392/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông giai đoạn 2021-2030 tại thị trấn Cảnh Nang, huyện Bá Thước.

Có thể thấy, phát triển du lịch góp phần xây dựng NTM thông qua tạo sinh kế, việc làm và thu nhập cho người dân nông thôn, miền núi, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của các địa phương. Tháng 4/2023, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch về thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025.

Đồng thời, từ hiệu quả bước đầu của chương trình phát triển du lịch sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo huyện Bá Thước xác định vai trò của ngành du lịch là thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác, đem lại hiệu quả nhiều mặt về kinh tế, văn hóa - xã hội, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. Thông qua chương trình phát triển du lịch, tiến độ hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện được đẩy nhanh hơn.



Bà Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bá Thước cho biết, nhận thức được tiềm năng, lợi thế vốn có để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, nâng cao thu nhập cho người dân, khai thác giá trị khác biệt của nông nghiệp, nông thôn góp phần quan trọng thực hiện chương trình xây dựng NTM cũng như cụ thể hóa chương trình trọng tâm của Đại hội Đảng bộ huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 1-7-2021 về phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng NTM và phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025; HĐND huyện ban hành các nghị quyết hỗ trợ, khuyến khích thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2022; hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện Bá Thước năm 2022, năm 2023.



Trong năm 2022, huyện đã đón được 82.646 lượt khách, vượt 122% so với năm trước, cao nhất từ trước đến nay. Hiện nay, các khu nghỉ dưỡng tại Khu Du lịch Pù Luông đón khoảng trên 1.300 lượt khách/ngày/đêm, giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 400 lao động địa phương. Tổng doanh thu từ các hoạt động du lịch năm 2022 ước khoảng 120 tỷ đồng. Qua đó, tăng thu nhập cho người dân, đẩy mạnh công tác giảm nghèo, ổn định cuộc sống, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái, góp phần chuyển dịch cấu trúc kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững. Góp phần hiện thực hóa mục tiêu tại Quyết định số 922/QĐ-TTg của Thủ

tướng Chính phủ ban hành ngày 02/8/2022 về phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.



**TRANG THÔNG TIN CÓ SỰ PHỐI HỢP  
CỦA VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI  
NÔNG THÔN MỚI TRUNG ƯƠNG**

---